

*Bích Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2024*

Số 141/KH-MNBH

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2024**

Thực hiện kế hoạch số 232-KH/TU ngày 23/04/2024 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về “Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Công văn số 1178/UBND-KGVX ngày 22/4/2024 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên;

Thực hiện Kế hoạch số 1393/KH-SGDĐT ngày 09/05/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc “Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2024 ngành GDĐT Hà Nội”

Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-GDĐT ngày 23/05/2024 của phòng GDĐT huyện Thanh Oai về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2024 ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và nhu cầu của phụ huynh học sinh về tổ chức các hoạt động hè năm 2024. Để tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè và chuẩn bị điều kiện cho năm học 2024-2025. Trường Mầm non Bích Hòa xây dựng kế hoạch hoạt động hè năm 2024 như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:**

##### **1. Mục đích:**

Tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh không có người quản lý, trông nom trẻ trong hè và có nhu cầu gửi con ở lớp trong giai đoạn hè.

Tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo an toàn như trong năm học, tổ chức các hoạt động giáo dục “Chơi mà học học mà chơi” phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế của trường. Chú trọng các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi. Đối với trẻ em 5 tuổi lựa chọn trang bị những nội dung giáo dục, kỹ năng cốt lõi, cần thiết để trẻ nhanh chóng thích nghi với giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một.

##### **2. Yêu cầu:**



Việc tổ chức hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, phụ huynh có con đang học tại trường có nhu cầu gửi con trong hè phải có đơn xin học hè.

Đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ và công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa.

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, hỗ trợ trong Tháng hành động vì trẻ em, đặc biệt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, thiết thực, đạt hiệu quả giáo dục cao, chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào năm học mới.

## **II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

### **1. Đảm bảo các điều kiện tổ chức hoạt động hè.**

- Cha mẹ học sinh có nhu cầu gửi con phải có đơn xin học hè và gửi về nhà trường trước ngày 31/05/2024.

- Giáo viên nhân viên đăng ký đi làm hè trên tinh thần tự nguyện và đăng ký với đồng chí Hoa trước ngày 31/05/2024.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động hè và trình phòng GDĐT phê duyệt.

- Ban giám hiệu thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì sở trực hè (*thời gian trực, người trực, chất lượng công việc, công tác báo cáo*); đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ mọi lúc, mọi nơi, không để xảy ra bất kỳ vụ việc vi phạm quy định nào trong nhà trường.

- Thực hiện chế độ thu, chi theo thỏa thuận với cha mẹ trẻ và được sự đồng ý của cấp quản lý; quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; phân công giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

### **2. Chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục đảm bảo an toàn cho trẻ.**

#### **\* Chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ**

Thực hiện các điều kiện an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ theo thông tư 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì việc ký hợp đồng mua thực phẩm sạch, an toàn như trong năm học, không mua thức ăn chế biến sẵn. Tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn thực phẩm, chế biến đúng quy định, quy trình, đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Có đủ nguồn nước sạch cho trẻ sử dụng, thực hiện tốt quy trình bếp, lịch vệ sinh ngày, tuần, tháng... việc lưu thức ăn.

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý chất lượng bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định: Công khai thực đơn và tiền ăn hàng ngày của trẻ,



thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm hàng ngày. Đảm bảo đúng, đủ định lượng, thực đơn cho trẻ. Không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.

Thực hiện nghiêm túc qui chế đón trả trẻ: Trẻ sức khỏe bình thường mới được nhận vào lớp. Trẻ bị bệnh (sởi, thủy đậu, quai bị, đau mắt đỏ...), sốt cao hoặc có triệu chứng bất thường cần được trả lại cho gia đình chăm sóc và kịp thời đưa trẻ đi khám bệnh. Trong trường hợp cá biệt cháu bị mệt nhẹ, phụ huynh vẫn yêu cầu gửi con và có gửi kèm thuốc thì chỉ nhận các loại thuốc thông thường như: thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc ho, thuốc bổ có hướng dẫn sử dụng cụ thể (về liều lượng, thời gian uống) và chữ kí xác nhận của phụ huynh học sinh trong nhật ký lớp. Nhân viên y tế của trường phối hợp với giáo viên chăm sóc, theo dõi sức khỏe và cho trẻ uống thuốc.

Bố trí phòng học thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo đủ nước uống cho trẻ. Tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ khi không có giấy ủy quyền của cha mẹ trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh không để trẻ đến trường một mình và về nhà.

#### \* Tổ chức các hoạt động giáo dục

Xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi. Chú trọng các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi ...

Đối với trẻ 5 tuổi giáo viên cần trang bị những nội dung giáo dục, kỹ năng cốt lõi, cần thiết để trẻ nhanh chóng thích nghi với giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp Một.

#### 3. Công tác thu - chi trong hè.

Mức thu trong hè đã được thỏa thuận với cha mẹ trẻ qua hội nghị họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh toàn trường cuối năm.

TT	Nội dung	Mẫu giáo	Nhà trẻ
1	Tiền ăn của trẻ	25.000đ/trẻ/ngày	25.000đ/trẻ/ngày
2	Dịch vụ trông, giữ trẻ trong hè	565.000đ/trẻ/tháng	665.000đ/trẻ/tháng
	Chăm sóc bán trú	235.000đ/trẻ/tháng	235.000đ/trẻ/tháng
3	Dịch vụ (Nước uống, điện điều hòa, vệ sinh)	60.000đ/trẻ/tháng	60.000đ/trẻ/tháng

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Ban giám hiệu:

Thành lập Ban chỉ đạo hè và xây dựng kế hoạch theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của phòng GDĐT.

Tổ chức quán triệt kế hoạch hè của phòng GDĐT tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh.

Tổ chức kiểm tra hoạt động của các nhóm lớp. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức hoạt động hè cho trẻ. Tổ chức tổng kết hoạt động hè. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với phòng GD&ĐT.

## 2. Giáo viên, nhân viên

### \* Giáo viên

Đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần. Thực hiện nghiêm quy chế nuôi dạy trẻ, không trả trẻ cho người lạ, làm tốt công tác tuyên truyền với cha mẹ trẻ. Xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi.

### \* Nhân viên

Công khai thực đơn và tiền ăn hàng ngày của trẻ, thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm hàng ngày. Đảm bảo đúng, đủ định lượng, thực đơn cho trẻ. Không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2024 của trường Mầm non Bích Hòa. Đề nghị các đồng chí CB, GV, NV thực hiện tốt, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần báo cáo ngay cho các đồng chí trong ban chỉ đạo để được giải quyết kịp thời. Nhà trường kính mong nhận được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch hoạt động hè./.

### Nơi nhận:

- Phòng GD (xin ý kiến chỉ đạo)
- BCD, Các nhóm lớp, tổ bếp (thực hiện)
- Lưu VP

  
 Bùi Thị Hoàng Yến

**Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT THANH OAI**